

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๔๑๒



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ามาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติที่ประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารวิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๙ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอแจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากมีประเด็น"แก้ไขสามารถแจ้งกลับไปยังสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ทาง E-mail : [region5rb@hotmail.com](mailto:region5rb@hotmail.com) หรือทาง โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <http://region5.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

ผู้ประสานงาน นายชวลิต พวงทอง ๐๖ ๒๕๙๑ ๓๗๑๖



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

### สรุปมติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสารวชิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๙  
โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑	<b>ประธานแจ้งให้ทราบ</b> ๑.๑) การลงตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ๑.๒) การตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนรายงานต่างด้าว ๑.๓) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสะอาดเรียบร้อยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ ๕	๑) รับทราบ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหาร ติดตามดูแล รพ.สต. ในพื้นที่เรื่องประเด็นการสื่อสารในส่วนรพ.สต.ติดดาว ซึ่งไม่ได้เน้นเรื่องโครงสร้าง ๓) มอบหมายให้ผู้บริหาร เร่งรัด กำกับ ติดตามการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนรายงานต่างด้าว ๔) มอบหมายให้ผู้บริหารเตรียมรับการตรวจเยี่ยม	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น ๗ อาคารอดิสรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข	
๓	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b> ๓.๑) สรุปความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่	๑) รับทราบความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๖๑ ๒) มอบหมายผู้บริหารเร่งรัด กำกับติดตาม รายการที่ยังไม่ได้ลง	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	๕ ปี ๒๕๖๑	นามสัญญา ทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ขอให้สรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือไม่ และให้ทำหนังสือแจ้งมายังเขตสุขภาพที่ ๕ โดยด่วน หากรายการใดไม่สามารถลงนามได้ทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้ทำหนังสือแจ้งยืนยันขอคืนงบประมาณ ทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปีเดียว	โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
	๓.๒ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑) รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒) มอบหมายผู้บริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ๓) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการประสานติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของ PM คณะต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรเงินแล้วให้ดำเนินการตามแผน ๔) ให้ PM ที่ยังไม่ได้ส่งโครงการ ให้เร่งดำเนินการส่งโครงการมาที่เขต ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์	- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา ยมราช - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
	๓.๓ สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑) รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒) มอบหมายให้ CHRO เขต ๕ ประสานวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดทำร่างหลักสูตรการจัดอบรม Personal digital health	- CHRO เขต (พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์)
	๓.๔ สรุปสถานการณ์และการแก้ปัญหาอัตราตายของ Stemi และ Refer out	๑) รับทราบสรุปสถานการณ์และการแก้ปัญหาอัตราตายของ Stemi และ Refer out ๒) มอบหมายให้ CSO เขต สรุป Flow การ refer out และทำหนังสือแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งเขต	- CSO เขต (นพ.วีรศักดิ์ ครอบงามเจริญ)
	๓.๕ แนวทางการดำเนินงานการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑) เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒) มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ สรุปผลงานเรื่องค่าเสื่อมเสนอผู้ตรวจราชการทุก ๖ เดือน ๓) มอบหมายให้ สปสช. นำเสนอผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมในการประชุมคณะกรรมการเขต ๓ เดือน/ครั้ง	- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ฯ - สปสช.เขต

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	๓.๖ การสนับสนุนงบประมาณจาก สพฉ. เพื่อพัฒนาสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ ๕	๑) รับทราบการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฉ. เพื่อพัฒนาสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เเร่งรัดการเสนอโครงการมาที่เขตภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากเขตและสพฉ.	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔	<b>เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ แผนการสนับสนุนการตรวจห้องปฏิบัติการของ รพ.สต.ติดดาว ในเขตสุขภาพที่ ๕	๑) รับทราบแผนการสนับสนุนการตรวจห้องปฏิบัติการของ รพ.สต.ติดดาว ในเขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ ติดตามการประเมินคุณภาพมาตรฐาน EQA ใน รพ.สต.แต่ละแห่ง ๓) มอบหมายให้ PM รพ.สต.ติดดาว จัดทำแนวทาง หรือคู่มือในการปฏิบัติร่วมกันในภาพเขต ๔) สนับสนุนหน่วยปฐมภูมิด้านการประกันคุณภาพการทดสอบ EQA เพื่อให้ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว	- ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม - PM รพ.สต.ติดดาว
	๔.๒ ขอความเห็นชอบการลงทุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินบำรุง	๑) เห็นชอบการลงทุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินบำรุง ๒) มอบหมายผู้บริหารในการขอใช้เงินบำรุง กรณีเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขตฯ พิจารณาเห็นชอบและผู้ตรวจราชการฯ ลงนาม	- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มทอง
	๔.๓ (ร่าง) กรอบแนวทางการจัดงานสาธารณสุข ๑๐๐ ปี เขตสุขภาพที่ ๕	๑) รับทราบ (ร่าง) กรอบแนวทางการจัดงานสาธารณสุข ๑๐๐ ปี เขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้คณะกรรมการจัดงานสาธารณสุข ๑๐๐ ปี เขตสุขภาพที่ ๕ พิจารณาสถานที่ รายละเอียด และระยะเวลาในการจัดงานให้เหมาะสม ๓) มอบหมายผู้บริหารทุกจังหวัด จัดส่งข้อมูลเพื่อร่วมกิจกรรมงานสาธารณสุข ๑๐๐ ปี ไปที่จังหวัดราชบุรี	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
	๔.๔ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Smart Hospital รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ ๕	๑) รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน Smart Hospital รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพลพยุหเสนา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม รับผิดชอบเป็น PM เรื่อง Smart Hospital ๓) ให้หน่วยบริการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และ	- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
		<p>ขอให้ถือเป็นวาระสำคัญของเขตสุขภาพที่ ๕</p> <p>๔) มอบหมาย PM สิ่งแวดล้อม (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) ลงไปดูในพื้นที่เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนปรับปรุงห้องน้ำให้สอดคล้องกับนโยบาย Smart Hospital</p> <p>๕) มอบหมายให้ CIO เขตสุขภาพที่ ๕ เตรียมระบบข้อมูลรองรับ Smart Hospital</p> <p>๖) มอบหมายให้โรงพยาบาลทุกแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Hospital</p> <p>๗) มอบหมายให้รพศ./รพท. ดำเนินการเรื่อง Paper Less ให้สำเร็จภายใน ๓ - ๖ เดือน</p>	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๕	<b>เรื่องเพื่อทราบ</b> ๕.๑ การส่งข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)	๑) รับทราบแนวทางการส่งข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)	- CIO เขต (นพ.ชุมพล เดชะอำไพ)
	๕.๒ การสรรหาและคัดเลือกนักสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัชวาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๑	๑) รับทราบแนวทางการสรรหาและคัดเลือกนักสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัชวาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๑	- CHRO เขต (พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์)
	๕.๓ การนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเข้าระบบ GFMS	๑) รับทราบแนวทางการนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเข้าระบบ GFMS	- CFO เขต (นพ.โมลี วนิชสุวรรณ)
	๕.๔ สรุปผลการนำเรื่องการเงินการคลัง/งบลงทุน/Service Plan เข้าวาระประชุม	๑) รับทราบสรุปผลการนำเรื่องการเงินการคลัง/งบลงทุน/Service Plan เข้าวาระประชุม	- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
	๕.๕ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑) รับทราบเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
	๕.๖ เรื่องของศูนย์วิชาการ	๑) รับทราบสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ เขต	- ผู้อำนวยการสำนักงาน

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	ในเขตสุขภาพที่ ๕ - สถานการณ์โรคติดต่อที่ สำคัญใน เขตสุขภาพที่ ๕	สุขภาพที่ ๕	ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ราชบุรี
	๕.๗ เรื่องของ สปสช.เขต๕ (๑) สรุปผลการ ดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	๑) รับทราบผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ๒) มอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ติดตามงบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการจัดหาปี ๒๕๖๐	- ผู้อำนวยการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี
	๖.๔ การจัดอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ ได้รับยาเคมีบำบัด ๑๐ วัน - การจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ - การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver	๑) รับทราบ - การจัดอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยา เคมีบำบัด ๑๐ วัน - การจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเฉพาะทาง สาขา เวชปฏิบัติ - การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver - จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสุขภาพสายวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ ๕	- นายวรเดช ช้างแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุรี

นายชวลิต พวงทอง  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้สรุปมติการประชุม

นางพรรณณี วัฒนอุไร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม ๑

นางสาวรัฐัญญา ขอสั่งยิ้ม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจรรุภา จำนงค์ศักดิ์  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ  
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม ๒